

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

nhệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đặng Trọng Thăng do nghỉ chế độ hưu trí. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo, đồng nghiệp các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác thời gian qua. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà đồng chí phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, thử thách; gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đồng chí mong các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành,

các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

đóng góp của đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh trong suốt quá trình công tác.

thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá

trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

- 1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.
5. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.
6. Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.
7. Nghị quyết về việc phê duyệt quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
8. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường và UBND xã Tây Đô, huyện Hưng Hà.

KỲ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

được Quốc hội giám sát, ra nghị quyết yêu cầu thực hiện. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao đã được thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, qua các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và nội dung chất vấn tại kỳ họp cho thấy, bức tranh tổng thể trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu của Quốc hội là toàn diện, có chiều sâu, kết quả tích cực là chủ đạo nhưng cũng phải thẳng thắn nhận thấy còn có nhiều nội dung, nhiều chỉ tiêu, yêu cầu chưa đạt, chưa giải quyết dứt điểm hoặc vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục có giải pháp căn cơ để triển khai, khắc phục. Có những vấn đề đã được Quốc hội yêu cầu nhiều lần nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đạt kết quả để ra. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế có cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân từ bất cập trong chính sách pháp luật, từ tổ chức thực hiện, từ việc thiếu nguồn lực nhưng cũng có

những nguyên nhân xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các bộ, ngành trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành các yêu cầu đã được Quốc hội đề ra, cũng như những giải pháp đã nêu tại phiên chất vấn hôm nay. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười đã thành công tốt đẹp. Tinh thần chung của phiên chất vấn đó là "dân chủ - thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng". Phiên chất vấn diễn ra ở thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, là thời điểm cả hệ thống chính trị, nhân dân, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão, lũ gây ra. Kết quả của phiên chất vấn hôm nay sẽ là cầu nối giữa hai khóa Quốc hội, chuyển tải những nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các đại biểu Quốc

hội trong việc theo dõi, giám sát; thể hiện vai trò, chức năng của Quốc hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa XIV, tạo động lực, khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Đồng Tháp và Tuyên Quang. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi thảo luận. Các vị đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận và thống nhất nhận định: Các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng có nội dung, kết cấu mạch lạc, rõ ràng, phản ánh đúng thực tiễn; xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến thảo luận cụ thể về các nội dung như: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau gần 35 năm đổi mới; về tầm nhìn và định hướng phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững...

TỔ CHỨC SƠ TUYỂN... (Tiếp theo trang 1)

* Ngay sau khi hoàn thành sơ tuyển NVQS năm 2021, Hội đồng NVQS huyện Vũ Thư tiến hành phát lệnh gọi khám tuyển NVQS cho 1.400 thanh niên. Theo đó, đợt 1, Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh gọi khám tuyển cho 720 thanh niên của 16 xã, thị trấn. Đến nay, đã có 508 thanh niên lên khám tuyển theo quy định, đạt tỷ lệ trên 70%. Qua khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn được 176 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2021. Theo kế hoạch, trong hai ngày 14 - 15/11, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức khám tuyển sức khỏe đợt 2 cho 680 thanh niên của 14 xã còn lại. Được biết, tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS của huyện Vũ Thư năm 2021 là 3.546 thanh niên. Qua rà soát các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn, Vũ Thư còn 3.192 thanh niên thuộc diện gọi sơ tuyển NVQS, trong đó 1.739 thanh niên đi làm ăn xa, 1.453 thanh niên có mặt tại địa phương.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 51,3 triệu người nhiễm và hơn 1,27 triệu người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 10/11, cả nước ghi nhận thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.226 bệnh nhân. Hiện 1.087/1.226 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế hiện còn 104 bệnh nhân. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 15.400 người. Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 10/11, bệnh nhân nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được công bố khỏi bệnh sau 3 lần xét nghiệm gần đây nhất đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện các cơ sở y tế không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 29 chuyên gia nước ngoài. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 10/11 vẫn là 9.315 mẫu. HOANG LANH

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ Tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung

Sau một thời gian kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tiếp nhận 305 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ nguồn quyên góp trên, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức 4 chuyến đi thăm, trao tặng 1.120 suất quà, mỗi suất

trị giá từ 700.000 đồng - 1.500.000 đồng bao gồm quà và tiền mặt cho nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tiếp tục tiếp nhận tiền và vật dụng, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.



Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao quà cho người dân miền Trung.